



BẢN TIN

Y TẾ LAI CHÂU



Số 06
2022

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH LAI CHÂU

Phường Đông Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu
Điện thoại: 0213 3876 698 - Email: gdsclc@gmail.com



BẢN TIN

Y TẾ LAI CHÂU



Số 06
2022

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH LAI CHÂU

Phường Đông Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu
Điện thoại: 0213 3876 698 - Email: gdsklc@gmail.com



CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN

TTND.BSCKII. BÙI TIẾN THANH
Giám đốc Sở Y tế Lai Châu

BAN BIÊN TẬP

BSCKII. NGUYỄN THẾ PHONG
BSCKI. HOÀNG VĂN THẮNG
BSCKI. TRẦN ĐỖ KIÊN
CN. ĐỖ THỊ OANH

TRÌNH BÀY

PHẠM PHƯƠNG THÚY

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH LAI CHÂU

Phường Đông Phong - Thành phố Lai Châu
Tỉnh Lai Châu
Điện thoại: 0213 3876 698
Email: gdsklc@gmail.com

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN

Số: 04/GP-XBBT

do Sở Thông Tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu
Cấp ngày 17 tháng 02 năm 2022

In tại CN Công ty TNHH TM và XD Ngọc Hưng tại Cao Bằng
Địa chỉ: SN 55, phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
In xong nộp lưu chiểu năm 2021

TRONG SỐ NÀY

Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi1

Nguyễn Thúy

Đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở y tế3

Hồng Thơm

Phòng, tránh ngộ độc thực phẩm trong mùa hè ...5

Thái Sơn

Tăng cường tuyên truyền bảo hiểm y tế6

Phương Thúy

Tuyên truyền tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con (từ ngày 1/6-30/6) Ngăn chặn tỷ lệ trẻ sinh ra bị lây nhiễm HIV từ mẹ8

Hồng Thơm

Huyện Nậm Nhùn nỗ lực giảm tỷ lệ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống9

Ngọc Châu

Xã Giang Ma giữ vững danh hiệu Trạm Y tế đạt tiêu chí quốc gia11

Bạch Mai

Bị cảm cúm có nên dùng kháng sinh?13

Nguyễn Hằng
(Theo Báo Sức khỏe & Đời sống)

Viêm gan bí ẩn ở trẻ: Cảnh báo bệnh lý gan mới lạ trên trẻ em ở nhiều quốc gia14

Bạch Mai
(Theo Sức khỏe & Đời sống)

10 năm tham gia hiến máu tình nguyện16

Kim Yến

Phúc Khoa xây dựng cơ sở Y tế xanh - sạch - đẹp - an toàn17

Mai Hoa

Tin hoạt động18

Ảnh bìa 1: TTUT,BSCKII. Nguyễn Thế Phong - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành mới Chi bộ Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh

Ảnh HồngThơm



Quang cảnh Hội nghị học tập Nghị quyết Trung ương số 06 của Bộ Chính trị
Ảnh Mai Hoa



PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên - Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam khai mạc lớp tập huấn

Ảnh Mai Hoa



Đoàn kiểm tra chất lượng bệnh viện làm việc tại trung tâm Y Tế Tam Đường

Ảnh Thái Sơn

BẢN TIN Y TẾ LAI CHÂU



Các bác sỹ Trung tâm II (Hà Nội), Bệnh viện Đa khoa tỉnh phẫu thuật ca sút môi hở hàm ếch trong Chương trình khám, phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh

Ảnh Hồng Thơm

Bác sỹ Bệnh viện Tim Hà Nội siêu âm kiểm tra tim cho bệnh nhi

Ảnh Nguyễn Hằng



Đoàn Y, bác sỹ Trung tâm Y tế Sìn Hồ khám, cấp thuốc miễn phí tại xã Tủa Sín Chải

Ảnh Nguyễn Văn

TRIỂN KHAI TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 CHO TRẺ EM TỪ 5 ĐẾN DƯỚI 12 TUỔI



Cán bộ Trạm Y tế xã Giang Ma tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh trường Tiểu học xã Giang Ma (Tam Đường)

cơ sở y tế, trường học và điểm bản trên địa bàn tỉnh.

Với mục tiêu cần đạt được là trên 95% trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi sinh sống và học tập trên địa bàn tỉnh được tiêm chủng đầy đủ mũi vắc xin phòng Covid-19 theo từng đợt phân bổ của Sở Y tế và đảm bảo an toàn tiêm chủng. Đối tượng được tiêm đợt này là toàn bộ trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi (bao gồm cả trẻ đi học hoặc không đi học, độ tuổi đủ sinh nhật tính theo ngày triển khai tiêm chủng tại trường học và tại cộng đồng theo quy định), không mắc Covid-19 trong vòng ba tháng nay, có chỉ định sử dụng vắc xin theo khuyến cáo của nhà sản xuất và Bộ Y tế.

Trước khi tiêm nhiều bậc phụ huynh cũng có tâm lý lo lắng, e ngại nhưng do đây là biện pháp chủ động, mang tính bền vững, hiệu quả lâu dài để hạn chế nguy cơ lây nhiễm, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình nên trong đợt triển khai này đã thu hút đông đảo nhiều phụ huynh đưa con đi tiêm phòng Covid-19. Chị Trần Thị Nga, phường Đông Phong thành phố Lai Châu

Dịch Covid-19 hiện vẫn đang lây lan mạnh ở nhiều quốc gia, trong khi tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em còn thấp, đây là mối lo ngại cho cộng đồng. Mặc dù khi nhiễm Covid-19, các triệu chứng ở trẻ em đa phần là nhẹ, nhưng cũng có những trường hợp phải nhập viện và để lại di chứng kéo dài. Hơn nữa nếu trẻ không may bị nhiễm bệnh sẽ rất dễ lây lan trong môi trường lớp học từ đó lây lan trong cộng đồng. Việc tiêm phòng cho trẻ là rất cần thiết để giảm nguy cơ nhiễm bệnh; giảm nguy cơ trở nặng nếu nhiễm và giảm khả năng lây bệnh cho người khác.

Thực hiện Kế hoạch số 1205/KH-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022, với mục đích tiếp tục tăng diện bao phủ vắc xin phòng Covid-19, trên cơ sở số đối tượng độ tuổi đã được rà soát, từ ngày 20/4/2022, tỉnh Lai Châu bắt đầu triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tại các điểm tiêm cố định và lưu động ở các

cho biết: “Hiện nay dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng cao nên trẻ em là đối tượng rất dễ bị ảnh hưởng. Do vậy khi nghe con mình nằm trong danh sách được tiêm vắc xin đợt này tôi đã sắp xếp thời gian đưa con đi tiêm cho sớm...”

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, toàn tỉnh hiện có 83.850 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; tính đến ngày 25/5, đã tiêm được 35.899 liều mũi 1. Việc tiêm chủng sẽ được triển khai lộ trình theo lứa tuổi từ cao đến thấp (tiêm trước cho lứa tuổi từ dưới 12 tuổi và hạ dần độ tuổi theo tiến độ cung ứng vắc xin của Bộ Y tế).

Em Phạm Nhật Nam học sinh lớp 4A3, Trường tiểu học Tân Phong, thành phố Lai Châu chia sẻ: “Trước khi tiêm cháu cũng sợ đau, nhắm chặt mắt lại không dám nhìn bác sỹ tiêm nhưng khi tiêm xong cháu không cảm thấy đau tý nào, hiện sức khỏe cháu vẫn bình thường”.

Vắc xin được sử dụng là vắc xin Moderna với liều lượng tiêm là 0,25ml/trẻ, tiêm bắp. Lịch tiêm cơ bản gồm 2 mũi, khoảng cách giữa mũi 1 và mũi 2 là 04 tuần. Để đảm bảo tiêm đúng, tiêm đủ và không bỏ sót trẻ trong độ tuổi tiêm chủng, Trạm Y tế các xã, thị trấn phối hợp với lực lượng công an trên địa bàn triển khai quy trình xác minh thông tin, cấp mã định danh, đảm bảo 100% trẻ tham gia tiêm chủng đều được xác thực thông tin theo quy định. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong tiêm chủng và công tác phòng chống dịch, toàn bộ trẻ được tiêm đều có phụ huynh ký giấy đồng ý tiêm theo mẫu của Bộ Y tế; đồng thời, được khám sàng lọc trước buổi tiêm chủng.

Bác sỹ Lò Văn Van, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: “Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, các phụ huynh cần cho trẻ ở lại điểm tiêm chủng ít nhất 30 phút để theo dõi, phát hiện

và xử trí kịp thời các phản ứng nghiêm trọng nếu có. Đồng thời các gia đình cần theo dõi liên tục sức khỏe của trẻ trong 28 ngày sau tiêm, đặc biệt 48 giờ đầu. Trong đó, cha mẹ cần đặc biệt lưu ý: Luôn có người hỗ trợ bên cạnh trẻ 24/24 giờ, ít nhất là trong 3 ngày đầu sau tiêm. Không nên cho trẻ uống các chất kích thích ít nhất là trong 3 ngày đầu sau tiêm chủng. Bảo đảm dinh dưỡng đầy đủ cho trẻ. Nếu thấy trẻ sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, phụ huynh cần tiếp tục theo dõi, nếu sưng to nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm, đắp bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Thường xuyên đo thân nhiệt, nếu trẻ sốt trên 38,5 độ C cần cởi bớt, cởi quần áo, chườm/lau bằng khăn ấm tại trán, hõ nách, bẹn, uống đủ nước, không để nhiễm lạnh. Đo lại nhiệt độ cho trẻ sau 30 phút. Nếu trẻ sốt từ 38,5 độ C trở lên, cha mẹ cần sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 giờ, cha mẹ cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất”.

Quan sát thực tế tại các điểm tiêm trong ngày đầu thực hiện tiêm cho trẻ, việc tổ chức tiêm chủng tại các điểm tiêm đều đảm bảo an toàn tiêm chủng, đúng đối tượng và hiệu quả. Theo yêu cầu của nhà trường, mỗi học sinh phải có phụ huynh hoặc người giám hộ đi cùng. Phụ huynh sẽ ngồi ở khu vực chờ trong sân trường trong thời gian con em mình được tiêm vắc xin. Để phòng chống dịch, học sinh được lập danh sách và mời ra tiêm tại các cơ sở y tế hoặc theo trường và lớp vào các khung giờ khác nhau. Các điểm tiêm đều tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19, không tụ tập đông người. Quy trình tiêm được bố trí một chiều, phân luồng rõ ràng, cơ sở hạ tầng đảm bảo đáp ứng yêu cầu vật chất phục vụ tại điểm tiêm./.

Nguyễn Thúy

Đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở y tế

Trong những năm qua, bên cạnh việc làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, Ngành Y tế còn chú trọng công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Hiện nay, toàn Ngành Y tế có 16 đơn vị trực thuộc; 103 trạm y tế xã, phường, thị trấn. Để triển khai thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện công tác PCCC hằng năm; triển khai các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn, có phương án PCCC nhằm hạn chế các vụ cháy, nổ lớn, nhất là ở các nơi có nguy cơ cháy, nổ cao. Đề ra các tình huống cụ thể, mang tính khả thi phù hợp với đơn vị, huy động được tối đa nguồn lực phục vụ công tác PCCC. Tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm về PCCC&CNCH của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc nâng cấp, bảo trì thường xuyên các trang thiết bị PCCC, kịp thời bổ sung các thiết bị hỏng; tổ chức huấn luyện nghiệp vụ, thực tập phương án chữa cháy nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng cho lực lượng PCCC tại cơ sở.



Viên chức Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hành Chữa cháy tại lớp Huấn luyện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Với đặc điểm là nơi thường xuyên tập trung đông người, hàng ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh có khoảng gần 500 công chức, viên chức, người lao động (CCVC - NLĐ), bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có mặt tại các khoa, phòng. Do đó, nếu xảy ra sự cố cháy nổ sẽ gây thiệt hại rất lớn. Vì vậy, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ khám, chữa bệnh, Bệnh viện luôn nêu cao ý thức chủ động phòng cháy, sẵn sàng chữa cháy khi gặp các sự cố. Hằng năm, Bệnh viện phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC (Công an tỉnh) tổ chức tập huấn về nghiệp vụ, diễn tập PCCC, CNCH và cấp chứng chỉ cho CCVC - NLĐ của bệnh viện. Qua đó, mọi người được nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm đối với công tác phòng cháy, chữa cháy. Từ đó, giúp mọi người luôn chủ động ứng phó với những sự cố cháy nổ có thể xảy ra.

Không chỉ riêng các bệnh viện tuyến tỉnh, Trung tâm Y tế tuyến huyện, Trạm Y tế và các cơ sở y tế tư nhân cũng đã nhận thức rõ, đầy đủ tầm quan trọng của công tác phòng

cháy, chữa cháy tại đơn vị nên chủ động xây dựng kế hoạch, tiến hành rà soát lại các phương tiện phục vụ công tác PCCC; kiện toàn lại các tổ, đội tham gia PCCC của đơn vị; phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện huấn luyện các tình huống chữa cháy theo đặc thù của đơn vị. Đồng thời, tham mưu, chỉ đạo để xây dựng, hoàn thiện cơ sở pháp lý về PCCC&CNCH. Tổ chức kiểm tra định kỳ hàng tháng các thiết bị chữa cháy, bảo dưỡng hệ thống điện, khu vực lưu giữ và bảo quản thuốc, chú trọng những nơi dễ phát sinh cháy nổ như: Hệ thống nhà kho, phòng máy, hệ thống điện và trạm đặt hệ thống khí Y tế, sắp xếp, bố trí hợp lý, an toàn hạn chế tối đa hiện tượng cháy nổ xảy ra.

Năm 2021, Sở Y tế phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) tổ chức tập huấn nghiệp vụ về phòng PCCC&CNCH, cấp chứng chỉ cho 255 công chức, viên chức và người lao động. Hằng năm, Đội PCCC các đơn vị trực thuộc thường xuyên tổ chức tự kiểm tra định kỳ các trang thiết bị, bình chữa cháy phục vụ công tác PCCC tại đơn vị và đề xuất phương án bổ sung trang thiết bị hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng. Phối hợp với cơ quan có liên quan tiến hành đo, kiểm tra hệ thống sét tại đơn vị theo

quy định. Thường xuyên tuyên truyền, vận động CCVC - NLD gương mẫu chấp hành nội quy, quy chế và các quy định của pháp luật về PCCC, phối hợp với cơ quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ về phòng cháy, chữa cháy.

Thời gian tới, Ngành Y tế tiếp tục phối hợp với Phòng cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh hướng dẫn, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại các cơ quan, đơn vị, kịp thời phát hiện những thiếu sót không đảm bảo an toàn, qua đó hướng dẫn cơ sở khắc phục; tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ năng PCCC cho nhân viên y tế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành về PCCC nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của CCVC - NLD và Nhân dân, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, hộ gia đình trong công tác PCCC. Xây dựng, ban hành phương án PCCC&CNCH, nhất là các phương án có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia và tổ chức chỉ đạo thực tập phương án nhằm chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để khi có cháy bảo đảm dập tắt kịp thời và có hiệu quả, đảm bảo an toàn công tác phòng cháy chữa cháy./.

Hồng Thơm

+ **KHÁM VÀ CẤP THUỐC MIỄN PHÍ TẠI XÃ TỬA SÍN CHẢI**

Thực hiện Kế hoạch số 136-KH/ĐTĐN, ngày 18 tháng 5 năm 2022 của BTV Huyện đoàn Sìn Hồ về việc triển khai “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022”. Nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng, đặc biệt sức khỏe hậu Covid-19 cho nhân dân tại các xã đặc biệt khó khăn, vừa qua Trung tâm Y tế Sìn Hồ đã cử Đoàn y, bác y tham gia chiến dịch tình nguyện hè năm 2022 cùng với Huyện đoàn Sìn Hồ.

Đoàn công tác gồm 15 y, bác sỹ và tình nguyện viên của Trung tâm Y tế, Trạm Y tế và Huyện đoàn đã tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 280 người dân, người có công với cách mạng và người cao tuổi tại xã Tủa Sín Chải (Sìn Hồ).

Đây là một trong những hoạt động hướng về cộng đồng và có ý nghĩa thiết thực nâng cao chăm sóc sức khỏe người dân, từng bước nâng cao sức khỏe cho đối tượng người cao tuổi, người có công với cách mạng./.

Nguyễn Văn (TTYT Sìn Hồ)

PHÒNG, TRÁNH NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM TRONG MÙA HÈ

Thời tiết nắng nóng kéo dài trong mùa hè là môi trường thuận lợi để vi khuẩn sinh sôi, phát triển trong các loại đồ ăn, thức uống. Ngoài ra, việc sơ chế thực phẩm, vệ sinh dụng cụ, điều kiện bảo quản thực phẩm không đảm bảo cũng là nguyên nhân gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm, ngộ độc thức ăn, ảnh hưởng đến sức khỏe của mỗi người.



Kiểm tra ATTP cơ sở sản xuất bánh mì, bánh ngọt tại huyện Tam Đường

Có thể nói mùa hè được coi là mùa dễ xảy ra ngộ độc thực phẩm, thời tiết nóng ẩm là môi trường thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virus phát triển mạnh và là nguyên nhân chủ yếu gây ngộ độc thức ăn (vi sinh vật, hoá chất, thực phẩm chứa chất độc tố tự nhiên) chưa được kiểm soát, số lượng bệnh nhân phải nhập viện do ngộ độc thức ăn cũng tăng lên. Vì thế việc đảm bảo an toàn thực phẩm phòng, chống các dịch bệnh mùa hè là thiết yếu và rất quan trọng. Bác sỹ CKI, Vũ Hữu Tiến - Phó Chi cục trưởng, Chi cục ATVSTP tỉnh, cho biết: “ Thời tiết nóng ẩm trong mùa hè là môi trường thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virus phát triển mạnh và là nguyên nhân chủ yếu gây độc tố trong thức ăn. Trong mùa hè, thức ăn có nguồn gốc động vật và các loại thực phẩm có nhiều dầu, đạm như cá, hải sản, sữa... nếu không được chế biến kỹ, nấu xong không ăn ngay, hoặc sau khi ăn bảo quản không cẩn thận, thì nguy cơ gây ngộ độc rất cao. Mùa hè cũng làm tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường, ô nhiễm do rác thải, nước thải và sự phát triển mạnh của côn trùng truyền bệnh như ruồi, nhặng, gián,

muỗi... Với những cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, nếu không tuân thủ các quy định bảo đảm an toàn trong chế biến thực phẩm, dễ dẫn đến nguy cơ cao gây ngộ độc thực phẩm.

Chị Ngô Thị Nga, tổ 22, phường Đông Phong (TP.Lai Châu) cho biết: “Trong những ngày nắng nóng tôi luôn chú ý đến chế độ ăn và chất lượng bữa ăn cho cả gia đình. Thực phẩm được mua khi còn tươi, nhất là đối với các loại thịt, cá. Với các loại rau, củ quả rửa kỹ bằng nước sạch hoặc nước muối loãng, chú ý khâu vệ sinh tay và dụng cụ ăn uống trong quá trình chế biến thực phẩm. Đối với tủ lạnh, phân loại thực phẩm để có cách bảo quản hợp lý. Đồ ăn chín được cho vào các hộp đựng đậy nắp để không bị nhiễm vi khuẩn từ các loại đồ ăn tươi sống khác. Chị cũng thường xuyên nhắc nhở các thành viên trong gia đình cần chú ý khi ăn các loại thức ăn đường phố. Không ăn các loại rau sống hoặc đồ ăn chưa nấu chín như tiết canh, gỏi cá, nem chua khi không biết rõ quy trình chế biến, nguồn gốc xuất xứ...”

Anh Nguyễn Văn Giáp, chủ nhà hàng ở

tổ 2, Phường Đoàn Kết cho biết: “Nhà hàng chúng tôi luôn chấp hành tốt quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm như: Bố trí khu nhà bếp, chế biến thực phẩm và khu ăn uống tách riêng; xuất xứ thực phẩm rõ ràng, dụng cụ nấu ăn được vệ sinh sạch sẽ trước khi nấu và nhân viên được khám sức khỏe định kỳ. Đặc biệt, là chế biến thức ăn nóng và đúng quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm”.

Để phòng tránh ngộ độc thực phẩm trong mùa hè, Bác sỹ CKI, Vũ Hữu Tiến Chi cục ATVSTP khuyến cáo: Người dân cần chọn mua và sử dụng những thực phẩm còn

tươi, thực phẩm có nhãn mác ở các cửa hàng cố định, đặc biệt lưu ý hạn sử dụng của sản phẩm và nên tuân thủ việc “ăn chín, uống sôi”. Điều quan trọng để phòng, chống ngộ độc và bệnh truyền qua thực phẩm là người tiêu dùng cần nắm được những kiến thức cơ bản về ATVSTP, vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống. Bên cạnh đó, người sản xuất, người trực tiếp kinh doanh thực phẩm, kinh doanh mặt hàng ăn uống phải có trách nhiệm, đạo đức để góp phần phòng, tránh ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm cho cộng đồng./.

Thái Sơn

Tăng cường tuyên truyền bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế (BHYT) là một chính sách xã hội quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Công tác thực hiện chính sách pháp luật BHYT và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (KCB) cho người dân trên địa bàn tỉnh được triển khai và thực hiện tốt. Đối tượng tham gia BHYT tăng cao, quyền lợi khám, chữa bệnh của người tham gia ngày càng được đảm bảo.

Năm 2021, công tác phát hành thẻ BHYT được thực hiện kịp thời, nhanh, gọn, hạn chế tối đa các sai sót, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT. Để tăng cường hiệu quả công tác KCB BHYT, ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh đã ký hợp đồng KCB BHYT với các cơ sở KCB tuyến tỉnh và tuyến huyện. 100% cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh đã kết nối liên thông dữ liệu với cổng Hệ thống thông tin giám định BHYT của BHXH Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho người có thẻ BHYT khi đi KCB, quyền lợi được đảm bảo đúng theo quy định, làm giảm thời gian chờ khám bệnh, thanh toán viện phí. BHXH tỉnh thực hiện nghiêm túc quy trình giám định BHYT để đảm bảo quyền lợi cho người



Cán bộ trạm Y tế xã Mường Than (Than Uyên) tuyên truyền bảo hiểm y tế cho người dân

bệnh có thẻ BHYT khi đi KCB theo quy định hiện hành. Phối hợp với Ngành Y tế và các cơ sở KCB thực hiện tốt thông tuyến KCB trên địa bàn và việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế mới. Triển khai việc giám định tập trung theo tỷ lệ tại các cơ sở KCB trên địa bàn theo quy định. Năm 2021, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh đạt 82,1%; tổng chi phí KCB BHYT trong năm là 243.816 triệu đồng, với 483.055 lượt người KCB.

Để phấn đấu đảm bảo duy trì các nhóm đối tượng đã tham gia BHYT đạt 100% và

phát triển mở rộng các nhóm đối tượng tham gia, đặc biệt, chú trọng phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tỉnh phối hợp với các cấp, ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về quyền lợi của BHYT. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc khẳng định vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHYT, nhất là BHYT trong hệ thống an sinh xã hội. Qua đó, giúp người dân hiểu hơn về chế độ, chính sách BHYT. Đồng thời, tuyên truyền về chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người tham gia các loại hình BHYT thuộc các đối tượng cận nghèo, học sinh, sinh viên...

Ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, các cơ sở khám, chữa bệnh đã có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế giúp người dân được hưởng thụ một cách tốt nhất các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Đây cũng được xem là giải pháp then chốt để vận động người dân tham gia BHYT.

Theo đó, Ngành Y tế đã tập trung các hoạt động cải cách quy trình khám, chữa bệnh, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị,

nguồn nhân lực. Từ đó, số người khám, chữa bệnh BHYT không ngừng tăng lên và giảm đáng kể tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến. Khi tham gia BHYT người bệnh được chi trả 80-100% chi phí khám chữa bệnh, người bệnh khám dịch vụ hay khám BHYT thì chất lượng vẫn như nhau nên người tham gia BHYT sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ BHYT. Cùng với việc chú trọng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, các đơn vị y tế còn đặc biệt quan tâm đến các hoạt động nhằm tra dồi y đức, thực hiện nghiêm túc các nội dung của Bộ Quy tắc ứng xử do Bộ Y tế ban hành. Nhờ đó, chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân được cải thiện đáng kể.

Hiện tại, 100% cơ sở khám, chữa bệnh đã ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT. Hàng năm, BHXH tỉnh và Sở Y tế luôn có sự phối hợp trong thực hiện công tác giám định BHYT nhằm bảo vệ quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT theo quy định mới cho người bệnh có BHYT. Qua đó, kịp thời giải quyết những vướng mắc trong công tác khám, chữa bệnh bằng BHYT trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người có thẻ BHYT được tiếp cận các dịch vụ y tế một cách tốt nhất.

Phương Thuý



HƠN 2.000 TRẺ EM TỈNH LAI CHÂU ĐƯỢC KHÁM TIM BẨM SINH MIỄN PHÍ

Trong 2 ngày 28 - 29/5, Bệnh viện Tim Hà Nội và Tổ chức The Vinacapital Foundation (tổ chức phi Chính phủ tại Mỹ) phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lai Châu, tổ chức khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí cho hơn 2.000 trẻ em trên địa bàn.

Theo đó, công tác khám sàng lọc được tổ chức tại 2 địa điểm là huyện Mường Tè và Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đối tượng được khám lần này là trẻ em từ 0-16 tuổi, có nhu cầu khám tim bẩm sinh hoặc đã được khám sàng lọc tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh nghi mắc các bệnh về tim mạch; trẻ em đã

được phẫu thuật, điều trị bệnh tim bẩm sinh những năm trước.

Sau 2 ngày tổ chức, các y, bác sĩ Bệnh viện tim Hà Nội đã khám cho hơn 2.000 trẻ em trên địa bàn, trong đó phát hiện hơn 60 ca mắc tim bẩm sinh, gần 20 trẻ được chỉ định can thiệp và phẫu thuật.

Các cháu được chỉ định can thiệp sẽ được thực hiện trong thời gian sớm nhất. Kinh phí khám và phẫu thuật cho các cháu có chỉ định can thiệp sẽ được miễn phí hoàn toàn nhờ các nguồn xã hội hóa của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và Tổ chức The Vinacapital Foundation./.

Thơm - Hằng

Tuyên truyền tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con (từ ngày 1/6-30/6) Ngăn chặn tỷ lệ trẻ sinh ra bị lây nhiễm HIV từ mẹ

Thời gian qua, công tác dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Ngành Y tế tỉnh nói chung, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nói riêng đã chủ động tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông giúp phụ nữ chủ động tìm hiểu, nắm rõ nguy cơ lây nhiễm và đường lây truyền HIV để họ biết cách tự phòng bệnh cho mình và tránh lây nhiễm HIV cho con; đồng thời mở rộng các dịch vụ tiếp cận, tư vấn, xét nghiệm sớm HIV để có những can thiệp kịp thời, thích hợp. Hằng năm, thông qua việc xét nghiệm sớm, toàn tỉnh đã phát hiện và điều trị thuốc kháng vi rút (ARV) cho gần 100 người nhiễm HIV; trong đó 100% số phụ nữ mang thai nhiễm HIV và trẻ em sinh ra từ bà mẹ nhiễm HIV được quản lý, chăm sóc, điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, góp phần giảm thiểu tình trạng lây nhiễm HIV trong gia đình và cộng đồng.

Năm 2021, toàn tỉnh có 7.912 phụ nữ mang thai (PNMT) được tư vấn xét nghiệm HIV. Qua đó, đã phát hiện 5 trường hợp bị nhiễm HIV và được điều trị dự phòng. Số trẻ sinh ra từ người mẹ nhiễm HIV là 14 trẻ đều được điều trị dự phòng lây truyền từ mẹ sang con (DPLTMC), (trong đó có 1 trẻ sinh ra từ mẹ bị nhiễm HIV còn lại 13 trẻ đều khỏe mạnh, không bị lây nhiễm HIV). Trong 3 tháng đầu năm 2022, số PNMT được xét nghiệm là 813 người, không phát hiện trường hợp dương tính với HIV. Số phụ nữ mang thai được điều trị DPLTMC là 02 người. Số trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV là 4 trẻ và đều được điều trị DPLTMC. Đặc biệt, Tháng cao điểm DPLTMC (01/6 - 30/6) hằng năm được triển khai với hàng loạt các hoạt



Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc HIV cho phụ nữ

động truyền thông trực tiếp và trên các phương tiện thông tin đại chúng đã có tác động mạnh đến nhận thức của các tầng lớp nhân dân, nhất là chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và PNMT, người dân sống ở vùng sâu, vùng xa.

Bác sỹ Phong Anh Quân - Trưởng khoa Phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: “Hiện nay, tỷ lệ người nhiễm HIV đang sống tại Lai Châu được điều trị đạt trên 80%, điều này có ý nghĩa rất lớn, bởi bệnh nhân được điều trị sớm sẽ giúp cải thiện được tình trạng sức khỏe; đồng thời, ngăn chặn được sự nhân lên của virus HIV trong cơ thể, làm giảm khả năng lây nhiễm ra cộng đồng, giảm tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con. Các biện pháp can thiệp trong chương trình dự phòng lây truyền từ mẹ sang con, dù khá hiệu quả, nhưng nếu muốn sinh con, người nhiễm HIV cần có tư vấn của bác sĩ để được cung cấp đầy đủ thông tin, kiến thức cho một thai kỳ khỏe mạnh, cần được theo dõi, điều trị đầy đủ. Để sinh ra những đứa con không bị nhiễm HIV, người mẹ nhiễm HIV phải được

điều trị ARV và tuân thủ điều trị tốt để tải lượng vi rút dưới 200 bản sao/ml máu; cần theo dõi thai kỳ, tuân thủ các biện pháp dự phòng lây nhiễm và điều trị dự phòng ngay cho trẻ từ lúc lọt lòng. Hiện nay, nhờ sự phát triển của công tác điều trị, mà tỷ lệ lây truyền từ mẹ sang con đã giảm đáng kể. Ngay cả khi bố mẹ đều nhiễm HIV vẫn có thể sinh ra những đứa con hoàn toàn khỏe mạnh và không bị nhiễm HIV nếu mẹ sớm được dùng thuốc kháng vi rút (ARV) và tuân thủ việc nuôi con theo hướng dẫn của cán bộ y tế”.

Chị H.T.T, ở thành phố Lai Châu chia sẻ: “Cách đây 3 năm tôi bị nhiễm HIV, mặc dù biết nếu tôi mang thai thì có thể sinh con ra sẽ bị lây nhiễm HIV. Tuy vậy, vợ chồng tôi vẫn khao khát sinh con, nhờ được cán bộ y tế tư vấn, điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ, trong quá trình mang thai đến lúc chuyển dạ và sau sinh nên tôi sinh con hoàn toàn khỏe mạnh. Đến nay, cháu đã được hơn 2 tuổi và phát triển bình thường như bao đứa

trẻ khác”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay vẫn còn PNMT chưa tiếp cận các dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Do người nhiễm HIV chưa cập nhật đầy đủ thông tin, kiến thức về phòng, chống HIV nói chung và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con nói riêng nên chưa đến các cơ sở y tế để được tư vấn, xét nghiệm và điều trị dự phòng kịp thời, dẫn đến kết quả không mong muốn là đứa trẻ sinh ra có nguy cơ cao bị nhiễm HIV...

Nhằm góp phần giảm tỷ lệ trẻ sinh ra bị nhiễm HIV từ mẹ, thời gian tới Ngành Y tế tỉnh tiếp tục mở rộng độ bao phủ và nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe... đặc biệt là đẩy mạnh công tác tư vấn xét nghiệm HIV cho PNMT, đảm bảo đủ test nhanh để xét nghiệm HIV cho PNMT và đối tượng có nguy cơ cao; đảm bảo phụ nữ mang thai nhiễm HIV được đồng thời chăm sóc thai nghén và điều trị bằng thuốc ARV.

Hồng Thơm

HUYỆN NẬM NHÙN NỖ LỰC GIẢM TỶ LỆ TẢO HÔN, HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống luôn đi kèm với đói nghèo, bệnh tật và các vấn đề xã hội khác. Chính vì vậy, trong nhiều năm qua huyện Nậm Nhùn đã nỗ lực tuyên truyền người dân trên địa bàn với mong muốn quyết tâm đẩy lùi tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn là: Quan niệm, phong tục lạc hậu; cưỡng ép hôn nhân; kết hôn trong dòng họ để giữ tài sản; tác động của mạng xã hội khiến nhiều trẻ vị thành niên có suy nghĩ cởi mở, bỏ qua những quan niệm về đạo đức truyền thống. Cùng với đó, trình độ nhận thức pháp luật hạn chế, công tác tuyên truyền còn bất cập. Gia đình, dòng họ còn cả nể, thiếu cương quyết trong ngăn chặn con cháu tảo hôn, hôn nhân cận huyết.



Cán bộ TTYT huyện Nậm Nhùn tuyên truyền về hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho người dân

Sự can thiệp từ phía chính quyền một số xã đối với các trường hợp tảo hôn chưa mạnh mẽ, chưa kiên quyết cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng tảo hôn vẫn còn.

Hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận

huyết thống là rất lớn, khi các em lấy vợ, lấy chồng quá sớm sẽ không còn điều kiện để học tập, nâng cao trình độ kiến thức và kinh nghiệm sống; ít có cơ hội phát triển và tiếp cận với các tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại. Nhiều em khi lấy vợ, lấy chồng vẫn còn tuổi ngồi trên ghế nhà trường. Đó cũng chính là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng đói nghèo, ảnh hưởng đến sức khỏe bà mẹ, trẻ em và nhiều vấn đề xã hội khác trên địa bàn huyện. Những đứa trẻ sinh ra từ hôn nhân cận huyết sẽ có nguy cơ mang dị tật, sức đề kháng kém, ảnh hưởng đến phát triển giống nòi. Hậu quả của tảo hôn cũng hết sức nặng nề, nhiều bạn gái kết hôn rồi sinh con khi mới từ 14-16 tuổi, cơ thể các em chưa phát triển đầy đủ cả về thể chất, tâm sinh lý. Khi sinh con ra thiếu tháng, cân nặng của trẻ không đảm bảo; một số trường hợp tự ý sinh ở nhà không có các điều kiện chăm sóc y tế cần thiết gây nguy hiểm cho trẻ. Đặc biệt, những đứa trẻ sinh ra cũng chịu không ít thiệt thòi về mặt xã hội như: Không được mang họ của bố mà phải mang họ mẹ bởi bố chưa đủ tuổi, không được thừa nhận hôn nhân. Trên các giấy tờ như: Giấy khai sinh phải khai là con ngoài giá thú, bản thân đứa trẻ khi sinh ra không được hưởng các chế độ hỗ trợ của Nhà nước để đi học, tiêm chủng.

Em Giàng Thị Di - bản Phiêng Luông I - xã Nậm Hàng - huyện Nậm Nhùn năm nay mới 18 tuổi nhưng đã có ba con. Trò chuyện cùng chúng tôi, Di cho biết: Em lấy chồng từ 15 tuổi, chồng đi làm ăn xa, hàng tháng gửi tiền về cho vợ nuôi con cũng không đủ, ở nhà em vẫn phải lên nương trồng ngô, sắn để có thêm thu nhập. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên những tháng gần đây chồng không gửi tiền về và cũng chẳng về nhà được nên cuộc sống càng khó khăn hơn.

Nhận thức được những ảnh hưởng đó, thời gian qua, huyện Nậm Nhùn đã triển khai đồng bộ các giải pháp trong tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Đối với cấp ủy,

chính quyền từ huyện đến xã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có liên quan như: Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Hình sự, Luật Hộ tịch. Làm tốt công tác quản lý, đăng ký hộ tịch, quản lý trẻ vị thành niên, đăng ký kết hôn. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người có uy tín, già làng, trưởng bản và công chức, viên chức các xã, thị trấn trong thực hiện phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện đẩy mạnh tuyên truyền đến học sinh trên lớp và qua các cuộc họp bản. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư theo hướng tiến bộ, từng bước đẩy lùi, xóa bỏ các hủ tục trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Đối với các hộ gia đình, tuyên truyền các hộ thực hiện quy định của pháp luật về hôn nhân, gia đình; chăm lo phát triển kinh tế, đảm bảo cuộc sống no đủ để con cái có điều kiện học tập bình thường, nâng cao nhận thức về những tác hại của tảo hôn.

Ông Nguyễn Văn Mạnh - Trưởng phòng Dân số - KHHGĐ (Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn) cho biết: Huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn nhằm từng bước đẩy lùi, xóa bỏ nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn. Đến thời điểm này, cơ bản vấn đề hôn nhân cận huyết đã không còn. Huyện xác định xóa bỏ được tảo hôn cũng chính là tiền đề để xóa bỏ đói nghèo, đảm bảo sức khỏe cho người dân. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của các thầy, cô giáo, ngoài việc truyền đạt kiến thức còn có trách nhiệm bảo vệ, nâng cao nhận thức về tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết đối với học sinh.

Để tiếp tục giảm tỷ lệ tảo hôn của huyện rất cần sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng trong tuyên truyền, vận động tạo chuyển biến trong nhận thức của người dân, góp phần nâng cao chất lượng dân số, sức khỏe cho Nhân dân trên địa bàn./.

Ngọc Châm

XÃ GIANG MA

GIỮ VỮNG DANH HIỆU TRẠM Y TẾ ĐẠT TIÊU CHÍ QUỐC GIA

Xã Giang Ma, huyện Tam Đường có tổng số dân là 4.122 người, phân bố rải rác theo các sườn núi, giao thông đi lại khó khăn, bà con sống chủ yếu bằng nghề làm nương, rẫy nên đời sống của người dân chưa cao. Xã có 5 dân tộc cùng sinh sống, mỗi dân tộc có một phong tục tập quán sinh hoạt riêng, đặc biệt những năm trước đây còn tồn tại phong tục lạc hậu khi gia đình có người ốm không đến cơ sở y tế khám và điều trị mà mời thầy mo về cúng chữa bệnh. Thời gian qua, được sự quan tâm của Trung tâm Y tế huyện Tam Đường, cấp ủy, chính quyền xã, Trạm Y tế xã Giang Ma đã cố gắng nỗ lực chăm sóc sức khỏe Nhân dân, tạo được niềm tin cho người dân.

Với biên chế của trạm hiện nay là 6 cán bộ, áp lực công việc luôn đè nặng lên vai mỗi người, song xác định công việc chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân là trách nhiệm và hạnh phúc của người thầy thuốc nên các thầy thuốc đã vượt qua tất cả để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đề cao ý thức phòng bệnh hơn chữa bệnh, Trạm Y tế xã luôn đặc biệt quan tâm tới công tác y tế dự phòng. Hàng tháng, Trạm xây dựng kế hoạch hoạt động, các chương trình mục tiêu Quốc gia. Hàng tuần, cán bộ trạm về các bản để tuyên truyền, giám sát phát



Cán bộ Trạm Y tế xã Giang Ma khám bệnh cho bệnh nhân

hiện dịch bệnh, tổ chức đều đặn giao ban với tuyến cơ sở, cập nhật kịp thời tình hình dịch bệnh, báo cáo về Trung tâm Y tế huyện. Nhiều năm qua, Giang Ma không để xảy ra các dịch bệnh lớn. Với quan điểm dự phòng tích cực và chủ động, Trạm đã tích cực tham mưu với UBND xã xây dựng kế hoạch và phương án phòng, chống dịch bệnh theo mùa, đặc biệt là đại dịch COVID-19, Cúm A(H5N1), Cúm A(H1N1), bệnh dại, bệnh chân, tay, miệng...

Bên cạnh đó, các Chương trình mục tiêu Y tế quốc gia được triển khai có hiệu quả, góp phần

nâng cao nhận thức và ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh làng bản, ăn ở hợp vệ sinh, từng bước xoá bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu không có lợi cho sức khoẻ. Trạm phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trong việc tuyên truyền phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em. Năm 2021, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng của xã chỉ còn 21,96% (giảm 1,88.% so với năm 2020). Công tác dân số trên địa bàn xã được quan tâm, đội ngũ cộng tác viên dân số tích cực truyền thông và cung cấp dịch vụ kế hoạch hoá gia đình cho các đối tượng. Mặc dù trong xã có nhiều dân tộc sinh sống, song các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai đạt tỷ lệ cao. Không quản khó khăn, cán bộ dân số xã thường xuyên về cơ sở tư vấn sức khỏe sinh sản kết hợp với cung cấp phương tiện phòng tránh thai, giúp nhiều cặp vợ chồng không sinh con thứ 3 trở lên. Tỷ lệ sinh con thứ 3, thứ 4 giảm rõ rệt. Nhờ làm tốt công tác dân số, chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn xã đã được nâng lên.

Chị Vàng Thị Thơm - bản Giang Ma tâm sự: “Trước đây, người dân trong bản có bệnh thì chỉ mời thầy mo về cúng để đuổi con ma rừng đi thôi. Nhưng nghe cán bộ y tế tuyên truyền nhiều về cách phòng bệnh giờ bà con trong bản đã biết giữ gìn vệ sinh làng bản, ăn chín uống sôi, ngủ phải nằm màn để bảo vệ sức khỏe, khi có bệnh thì đến cơ sở y tế chứ không mời thầy cúng trừ bệnh nữa đâu...”.

Hàng tháng, Trạm tổ chức giao ban với y tá bản, đánh giá kết quả hoạt động của tháng và triển khai hoạt động cho tháng sau. Trạm quan tâm giáo dục cho cán bộ thực

hiện tốt 12 điều Y đức, quy tắc ứng xử từ đó tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân và nề nếp hoạt động của đội ngũ thầy thuốc ngày càng được nâng cao, chất lượng khám, chữa bệnh từng bước được cải thiện. Năm 2021, Trạm đã khám bệnh cho 8.867 lượt người đạt 99,6% kế hoạch, điều trị ngoại trú, kê đơn cho 6.446 lượt bệnh nhân đạt 129% kế hoạch. Bệnh nhân đến khám và điều trị tại trạm đều cảm thấy thoải mái và yên tâm với tinh thần phục vụ chu đáo, tận tình của đội ngũ cán bộ trạm.

Anh Bùi Hữu Thắng - Trưởng trạm Y tế xã Giang Ma cho biết: "Để làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe người dân, đồng thời để duy trì và giữ vững danh hiệu Trạm đạt Tiêu chí quốc gia về Y tế xã, thời gian tới Trạm cần được tiếp tục đầu tư, tăng cường trang thiết bị khám, chữa bệnh, cũng như bổ sung thêm cán bộ là nữ hộ sinh và cán bộ làm công tác dân số; thường xuyên tham gia các lớp tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho người dân".

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2022 Trạm không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng và Nhà nước về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, củng cố và kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở, phấn đấu để người dân có điều kiện được tiếp cận và hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng, mọi người đều được sống trong cộng đồng an toàn, phát triển tốt về thể chất và tinh thần. Phấn đấu giữ vững Chuẩn Quốc gia về Y tế trong những năm tiếp theo./.

Bạch Mai

Bị cảm cúm có nên dùng kháng sinh?

Cảm cúm - bệnh do virus gây ra, với những triệu chứng khó chịu. Đa phần bệnh nhân muốn dùng kháng sinh để mong mau khỏi bệnh, nhưng điều này có đúng không và nguy hiểm thế nào nếu dùng sai thuốc?

Trên thực tế có rất nhiều bệnh nhân tự ý mua kháng sinh về dùng khi chỉ có các triệu chứng cảm cúm thường. Vì sao lại thế và khi nào cần dùng kháng sinh? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Cảm cúm thông thường hay còn gọi là cảm sốt do nhiều loại virus gây ra nhưng không lây lan nhanh như cúm, thường không nguy hiểm và có thể tự hết trong vòng 5-7 ngày. Cảm sốt có thể mắc bất kỳ lúc nào, khi cơ thể bị nóng lạnh đột ngột do thay đổi thời tiết như trời quá nắng nóng (cảm nắng) hoặc sau một cơn mưa (cảm lạnh).

Để làm giảm các triệu chứng của cảm cúm thông thường, có thể dùng các thuốc sau: thuốc paracetamol hoặc ibuprofen có tác dụng hạ sốt, giảm đau (đau họng, đau đầu, đau người) từ nhẹ đến vừa. Chỉ dùng thuốc khi sốt cao trên 38,5 độ. Các thuốc trị cảm cúm có rất nhiều loại với các tên khác nhau, có thể là đơn chất hoặc phối hợp thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm với các hoạt chất chống dị ứng, kháng histamin, chống phù nề, sung huyết. Vì vậy không được dùng nhiều loại thuốc cảm cúm cùng lúc, dễ bị quá liều và ngộ độc paracetamol.

Một số thuốc có tác dụng co mạch dùng tại chỗ như naphazolin, oxymetazolin... sẽ giúp người bệnh khắc phục được tình trạng nghẹt mũi, tắc mũi. Thuốc có thể ở dạng nhỏ hoặc xịt. Thuốc



Cán bộ Y tế cấp thuốc cho người dân tại TTYT huyện Tân Uyên

thông mũi dạng uống cũng có thể được sử dụng như pseudoephedrin làm giảm sung huyết thông qua tác động trên thần kinh giao cảm. Tác dụng chống sung huyết từ từ nhưng kéo dài làm co niêm mạc bị sung huyết ở đường hô hấp trên, giúp đường thở thông thoáng. Nếu người bệnh có ho khan có thể dùng thuốc ho dextromethophan.

Người bệnh mắc cảm cúm thông thường không được dùng thuốc kháng sinh vì thuốc kháng sinh chỉ có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn và không diệt được virus. Trừ trường hợp cảm cúm có bội nhiễm vi khuẩn gây viêm hô hấp (viêm mũi xoang, viêm họng, viêm phế quản...), khi đó bác sĩ sẽ kê đơn thuốc có kháng sinh để điều trị.

Trong trường hợp bệnh nhân hay mắc cảm cúm với các triệu chứng sốt, chảy nước mắt, sổ mũi, hắt hơi, ho, mệt mỏi... nên đi khám để bác sĩ chỉ định dùng thuốc cụ thể. Các thuốc trị cảm cúm dù là các thuốc không kê đơn nhưng cần dùng đúng chỉ định thì bệnh mới nhanh khỏi và không gặp các tác dụng phụ do thuốc gây ra.

Nguyễn Hằng

(Theo Báo Sức khỏe & Đời sống)

VIÊM GAN BÍ ẨN Ở TRẺ: CẢNH BÁO BỆNH LÝ GAN MỚI LẠ TRÊN TRẺ EM Ở NHIỀU QUỐC GIA

Viêm gan bí ẩn ở trẻ nhỏ là một bệnh lý có xu hướng ngày càng gia tăng ở nhiều quốc gia trong thời gian gần đây và có thể dẫn đến tử vong. Điều đáng nói là các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân chính xác của bệnh.

Thuật ngữ “Viêm gan cấp tính bí ẩn” sử dụng là do bệnh gây tổn thương gan cấp tính và chưa tìm ra nguyên nhân, các nguyên nhân gây viêm gan thông thường đều âm tính. Đầu tháng 4 năm nay, Anh là quốc gia đầu tiên trên thế giới thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về các trường hợp viêm gan không rõ nguyên nhân ở trẻ em. Sau đó, tình trạng này lan sang hơn 23 quốc gia khác như Mỹ, Canada, Tây Ban Nha, Israel, Đức, Đan Mạch, Nhật Bản, Indonesia...

Theo WHO, đến ngày 25/05/2022, toàn thế giới ghi nhận ít nhất 300 trường hợp trẻ em mắc bệnh. Trong đó, có 9 ca tử vong. Theo đó, Anh tạm thời là quốc gia dẫn đầu với 145 ca, tiếp theo là Mỹ với 109 ca, Tây Ban Nha 22 ca, Israel 12 ca, Đức 9 ca, Đan Mạch 6 ca, Hà Lan 4 ca, Nhật Bản 3 ca,... Cho đến thời điểm hiện tại, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh viêm gan bí ẩn.

Theo các chuyên gia y tế, mặc dù vẫn còn cần nghiên cứu thêm nhưng adenovirus được xem là “kẻ tình nghi” lớn nhất gây ra gây ra bệnh viêm gan bí ẩn. Phần lớn trẻ mắc bệnh đều có kết quả xét nghiệm dương tính với virus này (nhiều nhất là adenovirus type 41), mà không có dấu vết của bất kỳ một nguyên nhân gây viêm gan thông thường nào khác, như virus gây viêm gan A, B, C, D, E....

Nhìn chung, biểu hiện lâm sàng của viêm gan bí ẩn giống với bệnh viêm gan



Cán bộ khoa Phụ sản - bệnh viện Đa khoa tỉnh tiêm vắc xin viêm gan B cho trẻ sơ sinh

virus cấp tính do virus viêm gan A, B, C, D và E. Chán ăn, mệt mỏi, buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy, đau bụng và sốt nhẹ là những triệu chứng ở giai đoạn ban đầu (giai đoạn tiền vàng da), kéo dài vài ngày đến hơn một tuần. Sau đó, khi bệnh phát triển, sẽ xuất hiện các dấu hiệu viêm gan cấp nặng với nồng độ men gan tăng rất cao, tiểu sậm màu, vàng mắt, vàng da, phân nhạt màu (giai đoạn vàng da).

Các chuyên gia khuyến cáo, khi trẻ xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ như trên, nhất là các triệu chứng gợi ý tổn thương gan như tiểu sậm màu, vàng mắt, vàng da, phụ huynh cần đưa các cháu đến các cơ sở chuyên khoa gan để khám bệnh. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng, cha mẹ không cần quá lo lắng vì trẻ có thể phục hồi hoàn toàn sau bệnh. Việc điều trị chủ yếu tập trung vào hỗ trợ giảm nhẹ triệu chứng. Gan hoàn toàn có khả năng tự chữa lành, không cần phải lo lắng về di chứng sau khi lành bệnh. Trong trường hợp viêm gan nặng, tùy theo nguyên nhân gây bệnh, người bệnh vẫn có

thể phục hồi nếu được điều trị đúng cách.

Cuối cùng, WHO khuyến cáo các nước thành viên cần đẩy mạnh giám sát tình hình bệnh. Tuy nhiên, cơ quan này cũng nhấn mạnh rằng, đây là các trường hợp bệnh ít gặp, không cần thiết lập các biện pháp hạn chế thông thương để ngăn chặn lây bệnh. Vì adenovirus là “kẻ tình nghi” số một, do đó hiện tại người dân nên biết biện pháp phòng nhiễm bệnh virus này cho trẻ em. Adenovirus có thể lây lan từ người sang người qua giọt bắn đường hô hấp, tiếp xúc với bề mặt hoặc đồ vật bị nhiễm dịch tiết, chất tiết của người bệnh và lây qua đường tiêu hóa. Do đó, phụ huynh và người dân nói chung nên: Đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, dùng khuỷu tay, khăn giấy khi ho, hắt hơi, rửa tay sau đó, tránh chạm vào mắt, mũi hoặc miệng bằng tay chưa rửa, tránh tiếp xúc với phân, vệ sinh cẩn thận sau khi thay tã cho

trẻ, thực hiện ăn chín, uống sôi, tránh tiếp xúc gần với người bị bệnh.

Ngoài ra, việc điều trị các trường hợp viêm gan cấp tính sẽ khó khăn hơn nếu phụ huynh đưa trẻ đến bệnh viện muộn. Vì vậy, phụ huynh cần cho trẻ thăm khám bác sĩ ngay nếu có các triệu chứng bất thường gợi ý viêm gan như nước tiểu sậm màu, vàng mắt, vàng da. Tiêm phòng vaccine để ngừa viêm gan virus A và B không giúp ngừa viêm gan bí ẩn nhưng đây cũng là điều tốt vì vaccine có thể phòng ngừa hiệu quả hai loại viêm gan cấp tính quan trọng (viêm gan virus A và B) và viêm gan virus B mạn tính (nguyên nhân chính gây xơ gan và ung thư gan ở Việt Nam). Hiện nay vẫn chưa có thuốc chủng ngừa viêm gan C. Một lối sống lành mạnh, bao gồm vận động và dinh dưỡng hợp lý, không hút thuốc và sử dụng các chất kích thích luôn có lợi cho sức khỏe, trong đó có tăng cường chức năng gan.

Bạch Mai

(Theo Sức khỏe & Đời sống)

+ Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị

Sáng ngày 18/5 diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, phát triển đô thị.

Tham gia Hội nghị tại điểm cầu Sở Y tế có 150 người là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên UBKT Đảng ủy; cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế; cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận và đảng viên.

Ngày 24/01/2022, Bộ Chính trị đã ký ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW “Về quy hoạch, xây dựng quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”; để đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hóa, phát triển đô thị bền

vững theo mạng lưới, hình thành một số đô thị, chuỗi đô thị động lực thông minh kết nối với khu vực và thế giới đáp ứng yêu cầu phát triển không gian, dân cư và kinh tế đô thị, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Mục đích của Hội nghị là yêu cầu tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đến các ban, bộ, ngành liên quan ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thông qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nhằm triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Mai Hoa

10 NĂM THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

Đó là anh Đào Văn Nghĩa, viên chức Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn đã có 10 năm tham gia hiến máu tình nguyện. Nghĩa cử cao đẹp của anh Nghĩa góp phần lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn huyện.

Được gặp và nghe anh kể về kỷ niệm đáng nhớ lần hiến máu đầu tiên: “Năm 2012, tôi làm việc ở Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên, Hội Chữ Thập đỏ huyện kêu gọi cá nhân tham gia hiến máu, lúc đấy tôi còn e ngại vì nghĩ hiến máu thì mình sẽ bị mất nhiều máu, sức khỏe không đảm bảo để làm việc. Được nghe tư vấn, động viên của y, bác sỹ và tìm hiểu qua các tài liệu tờ rơi tuyên truyền, tôi đăng ký tham gia hiến máu. Trong quá trình hiến máu tôi được kiểm tra sức khỏe, hiến máu theo chỉ dẫn của y, bác sỹ. Sau khi hiến máu, tôi thấy mình khỏe mạnh hơn”.

Anh tâm sự, hiến máu là nghĩa cử nhân ái cao đẹp phù hợp với truyền thống và đạo lý của dân tộc Việt Nam, là nét đẹp trong đời sống của mỗi con người. Theo anh tìm hiểu: Máu được dùng để truyền cho người bệnh mất máu cấp và thiếu máu mạn tính, nếu không có máu để truyền kịp thời, người bệnh có thể bị nguy hại đến tính mạng. Máu là một loại dược phẩm quý, chỉ có được từ người hiến máu, không thể sản xuất và không có chất nào có thể thay thế được. Lợi ích của hiến máu tình nguyện sẽ giúp chức năng cơ thể của bản thân hoạt động hiệu quả hơn bằng cách bổ sung thêm nguồn cung cấp máu thường xuyên. Thông thường, cơ thể con người thay thế máu trong vòng 48 giờ sau khi cho, và tất cả các tế bào hồng cầu mất đi sẽ hoàn toàn được thay thế trong vòng 4 - 8 tuần, quá trình bổ sung có thể giúp cơ thể làm mới hệ thống và giữ cho cơ thể khỏe mạnh, cũng như làm việc hiệu quả hơn. Khi đến hiến máu được kiểm tra sức khỏe như: Cân nặng, Hb, đo huyết áp, đo nhịp tim và nhiệt độ. Đây cũng là dịp để đánh giá chức năng cơ thể hoạt động ra sao và nếu có bệnh thì phát hiện kịp thời. Khi cho máu bạn đã có niềm vui khi biết rằng không chỉ mình được cải thiện cuộc sống mà có khả năng cứu người khác.

BSCII. Lò Thế Khánh - Giám đốc Trung tâm Y



Anh Đào Văn Nghĩa đang tham gia hiến máu tình nguyện tại huyện Nậm Nhùn.

tế huyện Nậm Nhùn cho biết: “Hằng năm, khi có cuộc vận động tham gia hiến máu tình nguyện, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan tích cực tham gia, trong đó có viên chức Đào Văn Nghĩa. Đơn vị chúng tôi rất tự hào khi đồng chí Nghĩa đã có 10 năm hiến máu tình nguyện, nghĩa cử cao đẹp của đồng chí đã lan tỏa sâu rộng tinh thần thiện nguyện vì cộng đồng”.

Không chỉ cá nhân anh Nghĩa, chị Thủy - vợ anh cũng đã nhiều lần tham gia hiến máu. Nhiều năm liền, Hội Chữ Thập đỏ huyện, Ủy ban nhân dân huyện tặng nhiều Giấy khen cho anh Nghĩa và Chị Thủy. Đặc biệt năm 2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen cho gia đình anh Nghĩa có thành tích xuất sắc trong hiến máu và vận động hiến máu tình nguyện tại lễ tôn vinh Người hiến máu tiêu biểu”.

Kim Yến

PHÚC KHOA XÂY DỰNG CƠ SỞ Y TẾ XANH - SẠCH - ĐẸP - AN TOÀN

Xây dựng cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp - an toàn, thân thiện với môi trường được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua các Trạm Y tế trên địa bàn huyện Tân Uyên đã tích cực triển khai thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và sức khỏe cộng đồng, hướng tới sự hài lòng của người bệnh mà điển hình là Trạm Y tế xã Phúc Khoa.

Đến Trạm Y tế xã Phúc Khoa, điều mà ai cũng nhận thấy đó là một khuôn viên sạch đẹp, khoa học, phù hợp với môi trường của đơn vị y tế. Từ đường đi, bãi đỗ xe, ghế ngồi cho đến phòng chờ đều được bố trí khá thuận lợi. Các phòng điều trị, phòng khám, nhà làm việc ngăn nắp; nhà vệ sinh có đủ điện, nước và thường xuyên được lau dọn sạch sẽ. Khâu xử lý chất thải y tế được Trạm phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định.

Đặc biệt, Trạm Y tế xã Phúc Khoa rất quan tâm đến việc trồng cây xanh, chậu hoa tạo cảm giác thoải mái cho người bệnh khi đến khám bệnh và điều trị. Anh Đoàn Văn Chung, bản Ngọc Lại, xã Phúc Khoa điều trị viêm họng tại Trạm bày tỏ: “Tôi thấy khi đến khám tại đây cán bộ y tế của Trạm luôn nhiệt tình, thân thiện... bên cạnh đó, khuôn viên trạm được trồng nhiều cây xanh, chậu hoa nên tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu khi đến khám và điều trị tại đây”.

Y sỹ Nguyễn Lương Nại - Trưởng Trạm Y tế xã Phúc Khoa cho biết: “Có được những kết quả trong việc xây dựng cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn, Trạm Y tế xã Phúc Khoa đã triển khai thực hiện lồng ghép với các phong trào thi đua, xây dựng nếp sống văn minh, Trạm Y tế không khói thuốc, nâng cao ý thức và chất lượng điều trị, phân loại chất thải sinh hoạt và y tế ngay từ nguồn, nhắc nhở nhân viên y tế có ý thức bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền cho người bệnh và người nhà người bệnh giữ vệ sinh chung, không hút thuốc lá, hợp tác với nhân viên y tế tập trung xây dựng môi trường tự nhiên Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn. Hàng tuần,



Trạm y tế Phúc Khoa - đơn vị điển hình trong xây dựng Trạm Y tế Xanh - Sạch - Đẹp

cứ vào ngày cuối tuần là toàn bộ nhân viên của trạm, dành thời gian sau khi hết giờ làm việc để tổng vệ sinh nhà trạm, cắt tỉa cây cũng như trồng mới để bổ sung vào vườn cây của Trạm”.

Nhờ thực hiện mô hình: “Trạm Y tế Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” nên đã góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Năm 2021, Trạm Y tế đã khám chữa bệnh cho 9.500 lượt người, đạt 100% kế hoạch; 4 tháng đầu năm 2022, Trạm khám cho 2.866 lượt người; mỗi tháng 1 lần Trạm Y tế tổ chức giao ban với y tế bản để nắm bắt tình hình dịch bệnh và báo cáo tình hình dịch bệnh tại bản mình quản lý về Trạm Y tế nên trong những năm qua không xảy ra dịch lớn trên địa bàn; trẻ em tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin đạt 97,4%; tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 bao phủ toàn xã mũi 1 đạt 94,8%; tỷ lệ trẻ em từ 6 đến dưới 60 tháng được uống vitamin A đạt 98%, tỷ lệ suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em <5 tuổi về cân nặng giảm từ 24,4% (năm 2020) còn 20,3% (năm 2021) và SDD về chiều cao giảm từ 42,3% (năm 2020) còn 32,6% (năm 2021); 93,4% bà mẹ mang thai được tiêm phòng uốn ván đầy đủ; tỷ lệ phụ nữ đẻ được cán bộ đỡ đạt 93,4%...

Hy vọng với mô hình “Trạm Y tế Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” là tiền đề để Trạm Y tế xã Phúc Khoa sẽ làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong những năm tiếp theo, để đạt được mục tiêu chung của ngành Y tế là “Hướng tới sự hài lòng của người dân”.

Mai Hoa

Lễ Phát động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và “Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25/5-31/5/2022”

Sáng ngày 28/5, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá (BCĐPCTHTL) tỉnh, sự ủy quyền của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức Lễ Phát động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25 - 31/5/2022). Tham dự Lễ phát động có TTUT, BSCKI. Trần Đỗ Kiên - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Ban Giám đốc Trung tâm, đại biểu các đơn vị cùng 200 đoàn viên công đoàn Ngành Y tế.

Tại Việt Nam, Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá của WHO đã được phê chuẩn vào năm 2004; Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực từ ngày

01/5/2013. Những năm qua, từ Trung ương đến địa phương, các hoạt động trong Chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá đã được triển khai tích cực và đạt kết quả đáng ghi nhận. Trên địa bàn tỉnh, nhiều hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá được triển khai nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, xây dựng môi trường không khói thuốc

Ngay sau lễ Phát động, lực lượng Cảnh Sát giao thông tỉnh, xe tuyên truyền lưu động của Trung tâm Văn hoá tỉnh và 200 viên chức ngành Y tế đã tổ chức diễu hành cổ động trên một số tuyến đường của thành phố Lai Châu.

Thơm - Sơn

ĐẠI HỘI ĐIỂM CHI BỘ BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2022 - 2025

Ngày 26/5/2022, Chi bộ Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh tổ chức Đại hội điểm Chi bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tham dự Đại hội có TTUT, BSCKII. Nguyễn Thế Phong - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế, đại diện các chi, Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế cùng các đồng chí đảng viên trong chi bộ.

Chi bộ Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh có 37 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng tập thể Bệnh viện đã cùng nhau đoàn kết khắc phục, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phục vụ tốt cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, góp phần thắng lợi vào Nghị quyết của Đảng. Chi bộ luôn thông suốt về tư tưởng và đường lối lãnh đạo, có tính thống nhất cao trong tập thể Đảng viên. Các tổ chức đoàn thể chính trị trong Bệnh viện đã xây dựng, tập hợp, đoàn kết được quần chúng và có nhiều chương trình hành động cụ

thể, thiết thực, tạo cho chi bộ có thêm sức mạnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh. Chú trọng các biện pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thực hiện quy chế chuyên môn, kỷ cương trật tự đơn vị, chăm sóc bệnh nhân toàn diện.

Nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi Bộ đã đề ra mục tiêu cụ thể: Hằng năm, 100% đảng viên và trên 90% viên chức, người lao động được học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị Quyết của Đảng, Chính sách, pháp Luật của Nhà nước. 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 95% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 10% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trên 90% công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó trên 10% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hằng năm, Bệnh viện thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, kết nạp từ 7 đảng viên mới trở lên, trên 7 quần chúng ưu tú được

học lớp lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng. Trong nhiệm kỳ, có từ 5 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được công nhận. 100% công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt quy tắc giao tiếp ứng xử, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh; 100% các tổ chức, đoàn thể đạt danh hiệu vững mạnh. Phát triển 5 dịch vụ kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị...

Tại đại hội, các đảng viên tham gia thảo luận các vấn đề: Công tác chính trị, đạo đức lối sống; giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng các đề tài nghiên cứu khoa học trong khám, chữa bệnh; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; công tác kiểm tra, giám sát đảng viên...

Tới dự và chỉ đạo Đại hội, TTUT, BSKH. Nguyễn Thế Phong biểu dương những kết quả Chi bộ Bệnh viện Y học cổ truyền đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đồng chí đề nghị: Nhiệm kỳ tới Chi bộ cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng, đạo đức nghề

nghiệp cho cán bộ, đảng viên. Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động trong xây dựng chi bộ, chính quyền vững mạnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành, thực hiện các chủ trương, đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực gắn liền với khai thác các dịch vụ kỹ thuật mới, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân. Tiếp tục đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt, phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc... Tin rằng, trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ bệnh viện Y học cổ truyền sẽ có những chuyển biến sâu sắc, tích cực và giành được những kết quả và thành tựu cao hơn nữa.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm có 05 đồng chí, đồng chí Tạ Xuân Đông - Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh được bầu giữ chức Bí thư chi bộ.

Hồng Thơm - Mai Hoa



TIN TẬP HUẤN

*Ngày 20/5, Tại hội trường Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Ban quản lý dự án RA13E phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức lớp tập huấn chẩn đoán, điều trị, điều tra ca bệnh, ổ bệnh, quản lý ca bệnh và giám sát, theo dõi sốt rét cho 16 cán bộ phụ trách công tác phòng, chống sốt rét tại các huyện, thành phố.

Nội dung tập huấn: Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh sốt rét; hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh sốt rét; hướng dẫn thực hiện loại trừ sốt rét tại Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

*Sáng ngày 9/6, Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp với Sở Y tế tổ chức lớp tập huấn Truyền thông, giáo dục y đức, y nghiệp và tổng quan về phòng, chống Covid-19, hậu Covid-19 ở Việt Nam cho 219 học viên thuộc các đơn vị trong toàn Ngành Y tế từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện.

Nội dung tập huấn: Y đức, y nghiệp và sự cần thiết, nội dung và thách thức; tổng quan về phòng, chống Covid-19, hậu Covid-19 ở Việt Nam; chăm sóc dinh dưỡng cho người mắc Sars-Cov-2; thảo luận...

*Ngày 10/6, Tại hội trường Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Ban quản lý dự án RA13E phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức lớp tập huấn chẩn đoán, điều trị, điều tra ca bệnh, ổ bệnh, quản lý ca bệnh và giám sát, theo dõi sốt rét cho 22 thư ký chương trình phòng, chống sốt rét tuyến xã của huyện Nậm Nhùn.

Nội dung tập huấn: Ký sinh trùng sốt rét; chẩn đoán, điều trị bệnh sốt rét; theo dõi bệnh nhân trong quá trình điều trị; hướng dẫn thực hiện loại trừ sốt rét tại Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Mai Hoa



220 TRẺ EM ĐƯỢC KHÁM, PHẪU THUẬT KHUYẾT TẬT MIỄN PHÍ

Sáng ngày 13/6, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Trung tâm II (Hà Nội), Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức khám, phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch Chương trình diễn ra từ ngày 13-18/6. Ngày đầu tiên các Bác sĩ đã khám sàng lọc đánh giá và phân loại cho 220 trẻ khuyết tật các loại, đã phát hiện 129 trẻ có chỉ định được phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đối với các trẻ có dị tật nhưng chưa đủ điều kiện về cân nặng, sức khỏe, độ tuổi để phẫu thuật sẽ được các bác sĩ tư vấn

cách chăm sóc, điều trị và phục hồi chức năng. Kinh phí thực hiện khám, phẫu thuật được trích từ nguồn ngân sách nhà nước, Quỹ Bảo hiểm Y tế và các tổ chức, cá nhân tài trợ. Trẻ được phẫu thuật các dạng khuyết tật như: Sứt môi, hở hàm ếch, khuyết tật vận động, di chứng sau bỏng làm biến dạng các bộ phận trên cơ thể, khuyết tật mắt, tai, đường sinh dục...

Đây là chương trình giàu tính nhân văn, nhằm tạo điều kiện cho các cháu khuyết tật trên địa bàn tỉnh có cơ hội được phục hồi chức năng, phẫu thuật các dị tật, tự tin hòa nhập với cộng đồng.

Hoa - Thơm



KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN VÀ BỆNH VIỆN AN TOÀN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 NĂM 2021

Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-SYT, vừa qua, Đoàn công tác của Sở Y tế do BSKII. Nguyễn Thế Phong - Phó giám đốc Sở làm trưởng đoàn, thực hiện Kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện và Bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 năm 2021 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện Sìn Hồ và Tam Đường.

Qua kiểm tra đoàn công tác đánh giá: Các đơn vị được kiểm tra đã nỗ lực trong việc cải tiến chất lượng bệnh viện; trong năm đã tích cực thực hiện các giải pháp để cải tiến các tiêu chí đạt được; thực hiện tốt, duy trì các tiêu chí chất lượng bệnh viện song song với việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid-19; thực hiện tốt việc tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người bệnh, thực hiện cải tiến quy trình khám bệnh; nâng cao chất lượng các dịch vụ kỹ thuật; triển khai tốt các hoạt động của bệnh

viện vệ tinh; tiếp nhận các dịch vụ kỹ thuật mới được chuyển giao; đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong môi trường bệnh viện. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các đơn vị vẫn còn một số hạn chế như: Thiếu bác sĩ có trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực như Nhi khoa, Ngoại khoa, chuyên khoa lẻ; chưa triển khai được nhiều hoạt động để đo lường, đánh giá, thống kê, phân tích việc triển khai các hoạt động của bệnh viện như công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, chất lượng xét nghiệm...

Qua quá trình kiểm tra, đánh giá Đoàn công tác đề nghị các Bệnh viện: Tiếp tục tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, cải tiến chất lượng bệnh viện; đào tạo đội ngũ cán bộ điều trị, chăm sóc thích ứng trong tình hình mới; tiếp tục duy trì tốt tiêu chí "Bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19" của Bộ Y tế./.

Thái Sơn



CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN

TTND.BSCKII. BÙI TIẾN THANH
Giám đốc Sở Y tế Lai Châu

BAN BIÊN TẬP

BSCKII. NGUYỄN THẾ PHONG
BSCKI. HOÀNG VĂN THẮNG
BSCKI. TRẦN ĐỖ KIÊN
CN. ĐỖ THỊ OANH

TRÌNH BÀY

PHẠM PHƯƠNG THÚY

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
TỈNH LAI CHÂU

Phường Đông Phong - Thành phố Lai Châu
Tỉnh Lai Châu
Điện thoại: 0213 3876 698
Email: gdsklc@gmail.com

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN

Số: 04/GP-XBBT

do Sở Thông Tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu
Cấp ngày 17 tháng 02 năm 2022

In tại CN Công ty TNHH TM và XD Ngọc Hưng tại Cao Bằng
Địa chỉ: SN 55, phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
In xong nộp lưu chiểu năm 2021

TRONG SỐ NÀY

Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi1

Nguyễn Thúy

Đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở y tế3

Hồng Thơm

Phòng, tránh ngộ độc thực phẩm trong mùa hè ...5

Thái Sơn

Tăng cường tuyên truyền bảo hiểm y tế6

Phương Thúy

Tuyên truyền tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con (từ ngày 1/6-30/6) Ngăn chặn tỷ lệ trẻ sinh ra bị lây nhiễm HIV từ mẹ8

Hồng Thơm

Huyện Nậm Nhùn nỗ lực giảm tỷ lệ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống9

Ngọc Châu

Xã Giang Ma giữ vững danh hiệu Trạm Y tế đạt tiêu chí quốc gia11

Bạch Mai

Bị cảm cúm có nên dùng kháng sinh?13

Nguyễn Hằng
(Theo Báo Sức khỏe & Đời sống)

Viêm gan bí ẩn ở trẻ: Cảnh báo bệnh lý gan mới lạ trên trẻ em ở nhiều quốc gia14

Bạch Mai
(Theo Sức khỏe & Đời sống)

10 năm tham gia hiến máu tình nguyện16

Kim Yến

Phúc Khoa xây dựng cơ sở Y tế xanh - sạch - đẹp - an toàn17

Mai Hoa

Tin hoạt động18

Ảnh bìa 1: TTUT,BSCKII. Nguyễn Thế Phong - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành mới Chi bộ Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh

Ảnh HồngThơm



Quang cảnh Hội nghị học tập Nghị quyết Trung ương số 06 của Bộ Chính trị
Ảnh Mai Hoa



PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên - Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam khai mạc lớp tập huấn

Ảnh Mai Hoa



Đoàn kiểm tra chất lượng bệnh viện làm việc tại trung tâm Y Tế Tam Đường

Ảnh Thái Sơn

BẢN TIN Y TẾ LAI CHÂU



Các bác sỹ Trung tâm II (Hà Nội), Bệnh viện Đa khoa tỉnh phẫu thuật ca sút môi hở hàm ếch trong Chương trình khám, phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh

Ảnh Hồng Thơm

Bác sỹ Bệnh viện Tim Hà Nội siêu âm kiểm tra tim cho bệnh nhi

Ảnh Nguyễn Hằng



Đoàn Y, bác sỹ Trung tâm Y tế Sìn Hồ khám, cấp thuốc miễn phí tại xã Tủa Sín Chải

Ảnh Nguyễn Văn